

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องมีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญ สำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านไป เพื่อเป็นการวัดผลการดำเนินงานว่า สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการ ปรับปรุง แก้ไข การพัฒนาในอนาคต

ดังนั้น เทศบาลตำบลกระปี่น้อย จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค และความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจบริหาร จัดการทรัพยากร และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง

งานแผนงานและงบประมาณ

เมษายน ๒๕๖๐

สารบัญ

•	ความเป็นมาและความสำคัญ	๑
•	วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
•	ขอบเขตการติดตามและประเมินผล	๒
•	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๓
บทที่ ๒	แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง	๔
•	แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง	๔
•	แนวคิดในการติดตามและประเมินผล	๔
•	ตัวแบบแสดงกระบวนการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมตามแนวคิดทฤษฎีระบบ	๖
บทที่ ๓	วิธีติดตามผลและประเมินผล	๗
•	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๗
•	วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี	๗
บทที่ ๔	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	๘
•	วิสัยทัศน์	๘
•	พันธกิจ	๘
•	จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	๘
•	แบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(แบบที่ ๑)	๑๐
•	แบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(แบบที่ ๒)	๑๑
•	แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ที่ได้รับงบประมาณแยกตามประเภทที่มาของงบประมาณ	๑๒
•	แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ที่ได้รับงบประมาณแยกตามงบประมาณ	๑๒
•	ตารางแสดงการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐	๑๔
•	ตารางแสดงโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑๔
•	รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการแยกเป็นรายยุทธศาสตร์	๑๕
•	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน	๑๕
•	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๖
•	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข	๑๗
•	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	๑๘
•	แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานที่แล้วเสร็จช่วงครึ่งปีงบประมาณ	๑๘
บทที่ ๕	อภิปรายผล สรุป และข้อเสนอแนะ	๑๙
•	อภิปรายผล/สรุป	๑๙

- ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ๑๙
- ข้อเสนอแนะ ๑๙

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ๒๑